



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2555

พาณิชย์โชว์แชมป์ส่งออกข้าว 4 เดือนแตะ 2.6 ล้านตันราคาเพิ่ม 20%

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มส่งออกข้าวไทยดีขึ้นต่อเนื่อง ช่วง 4 เดือนแรก ไทยยังส่งออกได้สูงสุดประมาณ 2.6 ล้านตัน ตามด้วยสหรัฐ 2 ล้านตัน และเวียดนาม 1.6 ล้านตัน และมั่นใจว่าการส่งออกทั้งปี 2555 จะไม่ต่ำกว่า 9 ล้านตัน ในแง่ของมูลค่าก็เพิ่มขึ้นโดย 4 เดือนแรกมีมูลค่า 1,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะราคาเฉลี่ยส่งออกสูงขึ้นประมาณ 20% หรือเพิ่มจากตันละ 566 เหรียญสหรัฐ เป็นตันละ 669 เหรียญสหรัฐ สะท้อนว่าตลาดโลกยังยอมรับราคาข้าวไทยที่สูงขึ้น เพราะไทยมีความเด่นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการส่งออก

"ไทยจะยังรักษาแชมป์ส่งออกข้าวของโลกได้ เดิมนี้เรามุ่งในเรื่องปริมาณจากการขายข้าวราคาต่ำ แต่ในแผนรักษาแชมป์ข้าวจะมุ่งในเรื่องมาตรฐานและสร้างสินค้าให้เป็นที่นิยม จับตลาดพรีเมียมมากขึ้น และราคาสูงขึ้นเป้าหมายจะผลักดันราคาข้าวหอมสูงขึ้นอีก 5% หรือให้ถึง 1,200 เหรียญสหรัฐ/ตัน และข้าวขาวสูงขึ้น 15% หรือให้ถึง 650-700 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสะท้อนเป็นข้าวเปลือกในประเทศราคาตันละ 15,000-20,000 บาท"

นายยรรยงกล่าวว่า หากเปรียบเทียบราคาข้าวของ วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 กับ 2555 พบว่าข้าวเปลือกหอมมะลิ เพิ่มตันละ 2,500 บาท หรือจากตันละ 12,250-13,500 บาท เป็น 14,650-16,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% เพิ่มขึ้นตันละ 3,000 บาท จากราคาตันละ 7,700-8,300 บาท เป็น 9,500-12,000 บาท ทำให้ข้าวหอมมะลิ 100% ราคาเพิ่มจาก 25,500-25,900 บาท เป็น 29,500-29,600 บาท และข้าวสารเจ้า 5% เพิ่มจากตันละ 13,000-13,100 บาท เป็น 17,800-17,900 บาท

นายยรรยงกล่าวถึงกรณีนักวิชาการแนะนำให้เปิดเผยข้อมูลสต็อกข้าวและการระบายข้าวของรัฐบาลไทยว่า ต้องถามว่าถึงเพื่อใคร ทำไมเวลาขายต้องเปิดโล่งให้คนอื่นได้เห็นหมด ทั้งๆ ที่ประเทศคู่แข่งมีความยืดหยุ่นกว่าและไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเหมือนกัน ก็มักจะขายข้าวได้ ยืนยันว่าวิธีการพิจารณาและการระบายข้าวของรัฐบาลถูกต้องและตรวจสอบได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ไม่มีใครเขาทำกัน

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ยังมีความเห็นแตกต่าง โดยสมาคมยังคงเป้าหมายการส่งออกข้าวของเอกชนทั้งปี 6.5 ล้านตัน แต่หากจะถึง 9 ล้านตันก็เป็นส่วนที่เกิดจากเจรจาขายข้าวจีทูจี เพราะถึงแม้เดือนเมษายนที่ผ่านมา การส่งออกข้าวในภาคเอกชนจะลดลงในอัตราต่ำลงเหลือ 40% แต่เชื่อว่าทั้งปีอัตราลดลงยังเหลือ 35% โดยปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าวไทย คือค่าบาท ซึ่งตอนนี้ผันผวนและอ่อนค่าต่ำกว่า 31 บาทต่อดอลลาร์ ทำให้ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิลดลงจากตันละ 1,100 เหรียญสหรัฐ เหลือ 1,080 เหรียญสหรัฐ และทุก 1 บาท ที่เปลี่ยนแปลงจะกระทบต่อราคาข้าวไทย 15-20 เหรียญสหรัฐต่อตัน

"ราคาข้าวหอมจะถึง 1,200 เหรียญ ค่าบาทต้องแข็งแตะ 25-26 บาทต่อดอลลาร์ แต่ขณะนี้เงินบาทอ่อนค่าซึ่งรัฐอาจเจรจาขายข้าวได้ราคาดีก็ได้ แต่สำหรับตลาดเอกชนยังไม่ถึงแน่นอน"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

พาณิชย์มั่นใจไทยรักษาแชมป์ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกได้

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากปริมาณการส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน ไทยยังสามารถส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีปริมาณส่งออกกว่า 2.7 ล้านตัน ขณะที่ประเทศที่ส่งออกเป็นอันดับ 2 กลับเป็นสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งออกได้ถึง 2 ล้านตัน และเวียดนามกลับตกลงมา

เป็นอันดับ 3 ส่งออกกว่า 1.6 ล้านตัน ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่า ความกังวลของหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้ส่งออกข้าว ที่มองว่าแนวโน้มนโยบายการรับจำนำของรัฐบาลที่กำหนดตราคารับจำนำ 15,000 บาท/ตัน จะทำให้การทำตลาดส่งออกข้าวลำบากมากขึ้นนั้น ไทยยังคงรักษาแชมป์เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกได้ และไม่เพียงแต่ในด้านปริมาณเท่านั้น ในเรื่องของราคาส่งออกก็ดีขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา ราคาส่งออกข้าวขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 566 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน แต่ราคาข้าวส่งออกในปีนี้สูงถึง 669 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน แม้ปีที่แล้วไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ แต่หากมองในแง่ปริมาณและมูลค่า การส่งออกข้าวในปีที่ผ่านมา ถือว่าไทยสามารถส่งออกข้าวได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยส่งออกมากกว่า 10.6 ล้านตัน มีมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการส่งออกข้าวในปีนี้จะขึ้นไปตามเป้าหมายที่ 8.5-9 ล้านตัน และมูลค่าน่าจะเกินกว่า 200,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน และเพื่อเป็นการต่อยอดคุณภาพข้าวไทย กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับผู้ส่งออกข้าว โรงสีข้าว และ จ.นครสวรรค์ เตรียมจัดงานมหกรรมข้าวไทย ครั้งที่ 3 (THAI RICE FESTIVAL 2012) ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2555 ณ ทำข้าวก้านทอง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นงานแสดงศักยภาพในฐานะที่ประเทศไทยครองแชมป์ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกมายาวนานถึง 30 ปี และรักษาความเป็นผู้นำในการค้าข้าวของอาเซียนอีกด้วย พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของโลก และเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของข้าว โดยภายในงานมีการจัดแสดงการผลิตข้าวไทยพันธุ์ดีกว่า 100 ชนิด จากทุกภาคทั่วประเทศ ชมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรทันสมัย ซึ่งช่วยยกระดับกระบวนการผลิต สีข้าวขัดขาว ที่ทำให้โรงสีไทยเป็นที่ 1 ของผู้ผลิตข้าวคุณภาพ

นอกจากนี้ จะมีการจัดประชุมมาตรฐานข้าวไทยและข้าวโลก และการประชุมสัมพันธ์ข้าวอาเซียน เรื่อง Food Security การจับคู่ธุรกิจการค้าข้าว การประมูลขายข้าว การมอบรางวัลผู้ส่งออก ผู้นำเข้า โรงสีดีเด่น และ เกษตรกรดีเด่น

ที่มา สำนักข่าวไทย

พณ.เล็งจับคู่ขายตรงโรงสี-ผู้นำเข้า เปิดตัวข้าวหอมมะลิชั้นดีสู่ตลาดโลก

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) เปิดเผยว่า กรมฯ จะใช้โอกาสการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร (THAIFEX 2012) ที่จะมีขึ้นวันที่ 23-27 พ.ค.55 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จัดให้มีการพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการโรงสีจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ กับผู้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศที่ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อผลักดันให้มีการส่งออกได้เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน จะนำเอาข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมมะลิลิทธิย์ ข้าวหอมมะลิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(จีไอ) ซึ่งถือเป็นข้าวชั้นดีของไทยไปจัดแสดง เพื่อเปิดตัวออกสู่ตลาดโลก และจะจัดให้มีการสาธิตการหุงข้าวหอมมะลิไทย เพื่อสร้างความประทับใจและโน้มน้าวให้ผู้นำเข้ามีการนำเข้าเพิ่มขึ้นด้วย พร้อมกันนั้น จะมีการจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีในราคาพิเศษแก่ประชาชนทั่วไปในวันจำหน่ายปลีก 2 วันสุดท้ายวันที่ 26-27 พ.ค.นี้

"ที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศได้มีแผนในการผลักดันข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นข้าวที่มีคุณค่าและคุณภาพชั้นเลิศ (พรีเมียม) โดยสนับสนุนผู้ประกอบการโรงสีในจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิต ซึ่งได้รับการรับรองจากจังหวัดและได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยจากกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อเป็นการรับประกันว่าข้าวทุกถุงที่มีเครื่องหมายรับรองฯ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด" น.ส.ผ่องพรรณ กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บุญทรง พุ่งรับจำหน่ายข้าวไม่ขาดทุน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการเดินทางเยือนประเทศบังคลาเทศ และสหรัฐอเมริกาเพื่อเอมิเรตส์ (ยูเออี) ว่า รัฐบาลสามารถระบายสต็อกข้าวได้โดยไม่ขาดทุนจากการรับจำหน่ายแน่นอน แม้ต้นทุนจากการรับจำหน่ายข้าวเปลือกจะสูงถึง 1.5-2 หมื่นบาท เนื่องจากการเดินทางไปเจรจาในหลายประเทศได้แสดงความสนใจซื้อข้าวกับไทยจำนวนมากผ่านรูปแบบซื้อขายข้าวระหว่างรัฐกับรัฐ (จีทูจี) อีกทั้งยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ซื้อขายข้าวหลายประเทศ ประกอบด้วย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ ซึ่งคาดว่าจะปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวผ่านรูปแบบจีทูจีไม่ต่ำกว่า 2 ล้านตันขึ้นไป ที่สำคัญการส่งออกข้าวไทยปีนี้ยังคงใกล้เคียงกับเป้าหมายปีนี้ไม่เกิน 8.5-9 ล้านตัน และจะได้มูลค่าสูงกว่าเดิมอย่างมาก

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ไทยขายข้าวได้ราคาดี เนื่องจากรัฐบาลกำลังเร่งผลักดันการทำตลาดทั้งการขายแบบจีทูจี รวมถึงขยายความร่วมมือการค้าข้าวระหว่างประเทศ ซึ่งล่าสุดได้หารือกับกระทรวงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเพื่อเอมิเรตส์ เพื่อเสนอตัวให้ผู้ผลิตข้าวในกลุ่มอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า ทำสต็อกสำรองความมั่นคงทางอาหารให้กับกลุ่มคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (จีซีซี) 6 ชาติ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอเมริกาเพื่อเอมิเรตส์ (ยูเออี) กาตาร์ และบาห์เรน สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะสั่งให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวกับทางอาเซียนและกลุ่มประเทศจีซีซี รวมทั้งในสัปดาห์หน้าจะเดินทางไปหารือกับรัฐมนตรีการค้าของประเทศกัมพูชา เพื่อนำเรื่องนี้เจรจาร่วมมือกับทางกัมพูชาด้วย

สำหรับการเจรจาขายข้าวให้กับรัฐบาลบังกลาเทศแบบรัฐต่อรัฐ ตามที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจซื้อขายข้าว 1 ล้านตัน กับไทยในก่อนหน้านี้นี้ ทางรัฐบาลบังกลาเทศยืนยันว่าภายใน 2 เดือนข้างหน้าจะมีการสั่งซื้อข้าวไทยแน่นอน ปริมาณเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 2.5 แสนตัน ในราคาสูงกว่าปีที่แล้วแน่นอน และหลังจากนี้ตนมีแผนเดินทางไปเจรจาขายข้าวรูปแบบจีทูจีกับประเทศอื่นๆ มากขึ้น

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

รมว.พาณิชย์ เล็งหารือความร่วมมือค้าข้าวกับกัมพูชา หลังเวียดนามตอบรับแล้ว

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เผยเตรียมใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า(JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 พ.ค.55 ที่จะมีการหารือถึงการเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน หลังจากว่างเว้นการประชุมร่วมกันมานานถึง 5 ปี โดยจะหยิบยกเรื่องความร่วมมือในการค้าข้าวมาหารือด้วย

"จะใช้โอกาสนี้หารือกับกัมพูชาในการเพิ่มความร่วมมือเรื่องข้าว หลังจากได้เจรจากับเวียดนามและได้รับการตอบรับแล้ว เพราะทั้ง 3 ประเทศเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าว หากร่วมมือกันได้จะทำให้กำหนดทิศทางการค้าข้าวในตลาดโลกได้ โดยในปัจจุบันแม้กัมพูชาจะยังส่งออกข้าวได้ไม่มาก แต่คาดว่าในอนาคตจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นจึงเป็นโอกาสที่ไทยจะร่วมมือพัฒนาการเพาะปลูก โรงสี และการส่งออกได้" นายบุญทรง กล่าว

ขณะเดียวกันจะหารือถึงการส่งเสริมให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนผลิตสินค้าในกัมพูชาและส่งออกไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะในสินค้าเกษตรบางรายการที่กัมพูชาได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีศุลกากร(GSP) จากประเทศพัฒนาแล้ว รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือในแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา กับประเทศเพื่อนบ้าน (Contact Farming) เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดหาวัตถุดิบให้กับภาคการผลิตไทยเพิ่มขึ้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-17 พ.ค. 2555 มีจำนวน 409,521 ตัน มูลค่า 177.812 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 17 พ.ค. 2555 มีจำนวนรวม 2.167 ล้านตัน มูลค่า 997.639 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลง 24% และมูลค่าลดลง 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 2.869 ล้านตัน มูลค่า 1.356 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามอ่อนตัวลง เพราะในช่วงนี้มีการส่งมอบลดลง ประกอบกับยังไม่มีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามา โดยข้าวขาว 5% ราคาตกลงมาอยู่ที่ระดับ 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จาก 440-445 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาตกลงมาอยู่ที่ระดับ 390 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากระดับ 395-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

ทางการอินเดียตั้งเป้าผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2012/13 ไว้ที่ 104 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2011/12 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 103.41 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ผลผลิตธัญพืชของอินเดียมีจำนวนเพิ่มเป็น 250 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5 ล้านตัน จากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในส่วนของการส่งออกข้าวสารนั้น ในปีการผลิต 2012/13 รัฐบาลได้ตั้งเป้าผลผลิตไว้ที่ 86 ล้านตัน ลดลงจากปี 2011/12 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 90.23 ล้านตัน ซึ่งจะช่วยลดภาระของรัฐบาลในการจัดหาข้าวสารจากเกษตรกร รวมถึงการเก็บรักษาในคลังสินค้าด้วย

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

นาย Angelito T. Banayo ผู้อำนวยการขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ระบุว่า NFA ได้พิจารณาจัดสรรโควตาให้แก่กลุ่มเกษตรกรแล้วจำนวน 105 ราย หลังจากที่ได้มีการจัดการประมูลให้สิทธิ์นำเข้าข้าวจำนวน 190,000 ตัน ตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา โดยกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นำเข้าข้าว จะสามารถนำเข้าข้าวได้ตั้งแต่ 500-2,000 ตัน

ทั้งนี้ การประมูลในรอบแรก รัฐบาลได้จัดสรรโควตานำเข้าข้าวจำนวน 190,000 ตัน ให้แก่บริษัทเอกชนจำนวน 19 ราย โดยสามารถนำเข้าข้าวได้ตั้งแต่ 2,000-10,000 ตัน ซึ่งต้องนำเข้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. ศกนี้

ทางด้าน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ระบุว่า ในปีนี้ฟิลิปปินส์อาจจะไม่สามารถจัดหาข้าวจากกัมพูชาได้ เพราะจนถึงขณะนี้รัฐบาลทั้งสองประเทศยังไม่ได้มีการลงนามในเรื่องดังกล่าว โดยอาจจะมีการพิจารณาที่จะจัดหาข้าวจากกัมพูชาอีกครั้งในปีหน้า

ที่มา Riceonline.com

จีน

เว็บไซต์กระทรวงการเกษตรระบุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า จีนวางแผนเพิ่มปริมาณข้าวที่ให้ผลผลิตสูง หรือที่เรียกว่า "ซูเปอร์ไรซ์" อีก 120 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2555 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในด้านธัญพืชและที่จะเพิ่มความสามารถด้านการผลิตข้าวแบบครบวงจร

รัฐบาลจีนตั้งเป้าว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวซูเปอร์ไรซ์มากกว่า 50 ล้านไร่ในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 9.59% จากปีที่แล้ว

นอกจากนี้ ทางกระทรวงยังเปิดเผยว่า ผลผลิตซูเปอร์ไรซ์แต่ละระดับ 1.392 ตันต่อไร่ ในปี 2554 พุ่งขึ้น 13.2% จากปริมาณข้าวสายพันธุ์ธรรมดา โดยพื้นที่เพาะปลูกข้าวซูเปอร์ไรซ์ของประเทศมี 45.6 ล้านไร่ในปีที่แล้ว คิดเป็น 24.7% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมดในประเทศ

ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวคิดเป็นราว 40% ของการผลิตธัญพืชทั้งหมดของจีน ซึ่งข้าวถือเป็นอาหารหลักของประชาชนชาวจีนกว่า 60% จาก 1.3 พันล้านคนทั่วประเทศ

[สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้ยกเลิกการประมูลซื้อข้าวบาสมาดิจำนวน 7,000 ตัน เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา แม้จะมีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล 5 รายก็ตาม โดยคาดว่าจะมีการประมูลใหม่ในเร็ว ๆ นี้

[ที่มา The Iraqi Grain Board](#)

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2555/56 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 466.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 463.3 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2554/55 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อินเดียคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 102.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยจากปี 2554/55 ที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็น 103.4 ล้านตัน ส่วนที่ประเทศจีนนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 141.0 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศบังคลาเทศ ปากีสถาน อินโดนีเซีย อียิปต์ พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะมีผลผลิต 21.05 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และบราซิล

ทางด้านกรับริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2555/56 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 465.7 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2554/55 ที่มีจำนวน 463.3 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 104.2 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 เป็น 104.9 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 12.13 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 9.38 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2556 จะมีปริมาณ 35.23 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 34.23 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555 โดยคาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าลดลงเหลือ 1.4 ล้านตัน จากที่ในปี 2555 มีการนำเข้า 1.95 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2555 ที่นำเข้าประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.25 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่นำเข้า 2.45 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.18 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.6 ล้านตัน อิรักจำนวน 1.2 ล้านตัน มาเลเซียจำนวน 1.05 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2556 ประเทศไทยจะส่งออก 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่คาดว่าจะส่งออก 6.5 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออก 7 ล้านตัน เท่ากับปี 2555 ที่ส่งออก 7 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะส่งออกได้ 6 ล้านตัน ขณะที่คาดว่าปากีสถานจะส่งออก 4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.0 ล้านตัน ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 0.95 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน

[ที่มา USDA](#)